

NĂM THỨ 63

THỨ HAI

14

THÁNG 10-2024

(12-9 năm Giáp Thìn)

SỐ: 9286



# Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

126 - PHỐ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3836.308 - 0227.3836.544  
0227.3832.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



## Thái Bình cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nga đến đầu tư tại tỉnh



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Thái Bình - Moskva tại thành phố Moskva (Liên bang Nga).

Trong các ngày từ 5 - 12/10, đoàn công tác tỉnh Thái Bình do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ngành, địa phương. Chuyến công tác thành công tốt đẹp, mở ra nhiều hướng hợp tác giữa Thái Bình và Liên bang Nga trong thời gian tới.

Trong chuyến công tác, đoàn đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Moskva tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Thái Bình - Moskva. Tại hội nghị, đoàn đã giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đồng thời khẳng định sự cầu thị hợp tác với thành phố Moskva. Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó

khăn song tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thái Bình đạt 7,37%, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 3 tỷ USD, xếp thứ 5 toàn quốc; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,6 tỷ USD, tăng 6%; kim ngạch nhập khẩu đạt gần 1,8 tỷ USD. 9 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang thị trường Liên bang Nga đạt hơn 6 triệu USD với các mặt hàng chủ yếu là dệt may, da giày, xơ sợi, linh kiện, phụ tùng ô tô, sứ dân dụng; kim ngạch nhập khẩu hơn 1 triệu USD với các nguyên liệu sản xuất cho ngành dệt may. Hiện nay Thái Bình đang vươn lên mạnh mẽ và trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn bậc nhất phía Bắc Việt Nam bởi tỉnh có Khu kinh tế - địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư với mức ưu đãi đầu tư cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam; diện tích đất phát triển công nghiệp lớn (8.020ha), đáp

ứng tốt nhu cầu của nhà đầu tư; vị trí địa lý thuận lợi; nguồn nhân lực dồi dào với dân số khoảng 2 triệu người, trong đó hơn 1 triệu người đang trong độ tuổi lao động. Tỉnh mong muốn hợp tác toàn diện, trên nhiều lĩnh vực với tất cả các đối tác của Liên bang Nga; thúc đẩy trao đổi, xuất nhập khẩu hàng hóa có thể mạnh của hai bên; tìm cơ hội hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, thích ứng với biến đổi khí hậu... với các đối tác Liên bang Nga; thúc đẩy cơ hội hợp tác giáo dục, trao đổi nguồn nhân lực, đào tạo, y tế và trao đổi văn hóa.

Ông Vladimir Platonov, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Moskva cho rằng, thế mạnh của thành phố Moskva là đã đổi diện với tất cả các vấn đề của một siêu

(Xem tiếp trang 2)  
MINH HƯƠNG

## NGHỊ QUYẾT SỐ 09-NQ/TU, NGÀY 3/10/2024 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh

### I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Những năm qua, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển du lịch, đặc biệt là Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Quyết định số 147/QĐ-TTg, ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, du lịch Thái Bình đã có bước phát triển với một số kết quả tích cực. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí của du lịch được nâng lên. Kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch được quan tâm đầu tư. Tiềm năng, lợi thế về du lịch từng bước được phát huy; đã hình thành một số khu, điểm du lịch, các sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm như: Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Keo, huyện Vũ Thư; Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, huyện Hưng Hà; khu du lịch sinh thái Cồn Đen, rừng ngập mặn và đất ngập nước huyện Thái Thụy; khu du lịch sinh thái Cồn Vành, huyện Tiền Hải... Hệ thống dịch vụ phục vụ du lịch có bước phát triển với một số khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, siêu thị... đạt chất lượng tốt. Việc gắn du lịch với phát triển nông nghiệp, nông thôn và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm. Công tác quảng bá sản phẩm du lịch, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, hình ảnh đất và người Thái Bình được chú trọng, đã thu hút được một số nhà đầu tư,

tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân.

Tuy nhiên, du lịch Thái Bình vẫn còn chậm phát triển, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; một số hạn chế đáng chú ý là: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ phục vụ du lịch còn thiếu, chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu. Sản phẩm du lịch chưa có sự đa dạng, hấp dẫn và sức cạnh tranh. Lượng khách đến tham quan du lịch chưa nhiều. Chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch còn thấp, không đồng đều. Công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng, sản phẩm, xúc tiến đầu tư du lịch chưa hiệu quả, chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn. Việc liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong khu vực có mặt còn hạn chế.

Những khó khăn, hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó chủ yếu là: Xuất phát điểm du lịch của tỉnh thấp, chậm hơn so với các tỉnh trong khu vực. Nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ phục vụ du lịch còn hạn chế. Trên địa bàn tỉnh không có danh lam thắng cảnh được thiên nhiên ưu đãi. Sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch của cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa quyết liệt, hiệu quả. Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch chưa đủ mạnh và hấp dẫn để thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

(Xem tiếp trang 3)

## Lễ hội truyền thống đình làng Lại Trì năm 2024

Sáng ngày 13/10 (ngày 11/9 năm Giáp Thìn), UBND xã Tây Sơn (Kiến Xương) tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống đình làng Lại Trì năm 2024. Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tới dự.

Làng Lại Trì xưa, xã Tây Sơn ngày nay là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Trải qua các thời kỳ, mảnh đất này đã đi vào lịch sử và cũng từ nơi đây đã sinh ra những người con ưu tú của quê hương, có nhiều công lao, đóng góp cho quê hương, đất nước. Đình làng Lại Trì thờ Không Lộ thiền sư, người có công dâng kế trị thủy, quai

đê, chữa bệnh cho vua, được vua phong làm Quốc sư. Đình làng Lại Trì được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2011.

Lễ hội truyền thống đình làng Lại Trì năm 2024 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 13 - 15/10 (ngày 11 - 13/9 năm Giáp Thìn). Tại lễ hội diễn ra nhiều hoạt động như lễ dâng hương, rước kiệu, tế lễ, bơi chải, giao lưu bóng chuyền, bóng bàn, cờ tướng, tổ tôm trống và các hoạt động văn hóa văn nghệ...

PHẠM HƯNG  
(Đài TTTT Kiến Xương)

### Số thu BHXH, BHYT, BHTN 9 tháng năm 2024 đạt 4.736,8 tỷ đồng

9 tháng năm 2024, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh thực hiện thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được 4.736,8 tỷ đồng, đạt 74,16% dự toán BHXH Việt Nam giao. Hiện toàn tỉnh có 238.409 người tham gia BHXH bắt buộc; 58.921 người tham gia BHXH tự nguyện và 1.709.572 người tham gia BHYT. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91% dân số của tỉnh.

9 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 2.116.360 lượt người khám chữa bệnh BHYT, tăng 132.636 người so với cùng kỳ năm 2023; tổng chi khám chữa bệnh BHYT 1.579,5 tỷ đồng.

Để tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, thời gian tới, BHXH tỉnh tăng cường hơn nữa công tác tham mưu, phát huy vai trò của ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT các cấp; đẩy mạnh truyền thông chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ nhân viên thu, cộng tác viên tại cơ sở...

HỒNG ANH

### Hơn 67.000 người và lượt người được giải quyết chế độ lương hưu và trợ cấp BHXH

Hết 9 tháng năm 2024, BHXH tỉnh đã giải quyết cho hơn 67.000 người và lượt người hưởng chế độ lương hưu và trợ cấp BHXH, tăng 4.800 người và lượt người so với cùng kỳ năm 2023. Đồng thời, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho hơn 8.300 người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hiện nay, BHXH tỉnh đang quản lý và chi trả đối với 98.142 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH; 5.388 người hưởng trợ cấp BHTN. Toàn tỉnh có 30.785 người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM, chiếm 31,37% người hưởng.

ĐÓ HỒNG GIA



Quét mã QR để xem Báo Thái Bình điện tử tại địa chỉ <https://baothaibinh.com.vn>



Quét mã QR để xem phiên bản báo in trên Báo Thái Bình điện tử



Quét mã QR để xem Fanpage Báo Thái Bình điện tử tại địa chỉ <https://www.facebook.com/baothaibinh.com.vn>

## Đổi mới, sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

(Xem trang 3)



Chỉ bộ 11, Đảng bộ phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng.